



ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๓๒

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามที่ แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชั่นเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขที่ 3557
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๐

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัดกระบี่
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต โทร. ๐๖๑๐๖๑๙

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทั่วประเทศ

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. ขั้นตอนการขอรับข้อสั่งเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมรวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านคุณภาพ การปฏิบัติงานแล้ว นำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียด ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "ผ่าน" ให้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาแล้วให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว หากยังไม่ผ่านการพัฒนา หรือผ่านการพัฒนา หลังวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือผลการพัฒนา มีอายุครบ ๕ ปี ก่อนวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ที่เสนอขอในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้ง ให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ เมื่อผ่านการพัฒนา แล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ผ่านการพัฒนา (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

/กรณี...

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินผลงาน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะเช่นเดียวกัน ให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับที่ผ่านการประเมินในตำแหน่งใหม่ได้ ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัวแห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)

๒. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ปรับปรุง” ให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการต่อไป โดยจะแจ้งกำหนดวันเวลา สถานที่ให้ทราบอีกครั้ง

๓. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าวในภายหลัง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ได้ในระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว หากมีความประสงค์จะขอรับการประเมินผลงานตามเกณฑ์เยี่ยมยา ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการประเมิน แล้วรายงานต่อสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และนำเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้รับแบบคำขอรับการประเมิน เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
จังหวัดกระบี่

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.กระบี่น้อย	เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย	นาง	บังอร	ดวงทอง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒	ทต.กระบี่น้อย	เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย	นาย	วิกรม	โสตามรรค	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓	ทต.อ่าวลึกใต้	เทศบาลอ่าวลึกใต้	น.ส.	วรพรรณ	หนูพงษ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔	ทต.อ่าวลึกใต้	เทศบาลอ่าวลึกใต้	น.ส.	อรนุช	ชุ่นคง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๕	ทม.กระบี่	เทศบาล ๑ ตลาดเก่า	น.ส.	ดุขฎิ	โสภี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๖	ทม.กระบี่	เทศบาล ๑ ตลาดเก่า	น.ส.	วรรณพร	อินทรมณี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๗	ทม.กระบี่	เทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)	น.ส.	เบญจวรรณ	วีรสกุล	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๘	อบต.อ่าวนาง	บ้านช่องพลี	นาย	วิชญ์	ไวเจริญ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๙	อบต.อ่าวนาง	อนุบาลอ่าวนาง	นาง	กัญญา	บุตรแผ้ว	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน



ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ได้ในระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. กรณีเป็นเจ้าของผลงาน ให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและซีดีรอมสำเนาบัตรโดยระบุว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” จากนั้นให้ส่งอีเมลล์มาที่ local_thitiwat@hotmail.com โดยระบุว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง

๓. กรณีมอบอำนาจ ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ และแนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและซีดีรอมสำเนาบัตรโดยระบุว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” จากนั้นให้ส่งอีเมลล์มาที่ local_thitiwat@hotmail.com โดยระบุว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ”

4. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๙๖๖-๙๕๕๕ หรือ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๔, ๔๒๒๙